

ที่ สคช01.ว097/2568

24 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอรียนเชิญร่วมรณรงค์ให้ปี 2025 เป็นปีแห่ง “วัฒนธรรมการจัดการความรู้”

เรียน คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “เครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย” Thailand Knowledge Management Network หรือ TKMN ระหว่าง สถาบันคลังสมองของชาติ สำนักงานพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กำหนดให้ปี 2025 เป็นปีแห่ง “วัฒนธรรมการจัดการความรู้”

ในการนี้ สถาบันคลังสมองของชาติ จึงมีการจัดรายการเสวนา “คลังสมอง-คลังปัญญาสยาม” นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้จากการเสวนามาสังเคราะห์เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษา และการใช้องค์ความรู้อุดมศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร นักวิชาการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่สนองความต้องการในการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ โดยรูปแบบการเสวนากระทำทั้งในพื้นที่ของสถาบันฯ และแบบออนไลน์ (ZOOM) รวมทั้งมีการบันทึกการเสวนาเพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถาบันฯ เพื่อรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ ซึ่งสถาบันฯ เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงเรียนมาเชิญชวนร่วมรณรงค์ในเรื่องนี้ โดยขอความอนุเคราะห์ **นำเสนอหัวข้อความรู้และวิทยาการ** ที่ท่านเห็นว่าจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษา และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศไทย เพื่อให้สถาบันฯ นำไปเผยแพร่ในการเสวนา “คลังสมอง-คลังปัญญาสยาม” ต่อไป

ทั้งนี้ท่านสามารถเสนอหัวข้อและวิทยาการได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ และสามารถรับชมตัวอย่างหัวข้อความรู้ที่นำเสนอในการเสวนา “คลังสมอง-คลังปัญญาสยาม” ได้ที่ www.facebook.com/knit2003 (เพจ Facebook ของสถาบันคลังสมองของชาติ) และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ นางสาวรัชณี บุญพา อีเมล ratchanee@knit.or.th หรือ มือถือ 086 986 6015

สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน ในการร่วมรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมการจัดการความรู้ขึ้นในสังคมไทย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.บวร ปภัสราทร)

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ



No.357